

Số: /TTBC-STTTT

Ninh Thuận, ngày tháng 02 năm 2023

THÔNG TIN
TÌNH HÌNH BÁO CHÍ TUẦN 07/2022
(Từ ngày 21/02/2023 đến ngày 28/02/2023)

A. TÌNH HÌNH TRONG TỈNH ĐƯỢC PHẢN ÁNH TRÊN BÁO CHÍ

I. BÁO, ĐÀI ĐỊA PHƯƠNG

1. Thời sự, chính trị

- Ngày 28/2, UBND tỉnh tổ chức buổi lễ Công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và trao quyết định.

- Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2023), ngày 27/2, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần tỉnh và Thầy thuốc Ưu tú Lê Minh Định, nguyên Giám đốc Sở Y tế.

- Ngày 27/2, Sở Y tế tổ chức Hội mặt kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2023). Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày 27/2, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”. Tham dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Nam, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày 22/02/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh chủ trì Hội nghị Tổng kết An toàn giao thông năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

- Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh có đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- Sáng ngày 21/02/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh tham dự Hội nghị tổng kết công tác của Hội Luật gia tỉnh năm 2022 và triển khai công tác năm 2023.

- Ngày 20/02/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên có buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của ngành và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

2. Văn hóa, xã hội

- Năm 2023 là năm đặc biệt quan trọng, là năm bứt phá để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025, làm tiền đề cho những năm tiếp theo. Ngành Y tế cần bám sát phương châm hành động của tỉnh “Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”; phát huy truyền thống tốt đẹp của người thầy thuốc, đoàn kết, trách nhiệm, đặc biệt luôn rèn luyện y đức, thực hiện theo lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu” không ngừng nâng cao thái độ phục vụ và chất lượng chuyên môn để góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội chung tay, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp ngành Y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng và Nhân dân.

- Hiện nay tại thôn Cầu Gãy vẫn còn nhiều hộ gia đình chưa có đủ điều kiện xây dựng nhà vệ sinh, dẫn đến không ít bất tiện trong sinh hoạt thường ngày, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Về lâu dài, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và môi trường. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia T.p Hồ Chí Minh đã vận động Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam và Hội Đồng đội Trung Ương hỗ trợ các vật phẩm cần thiết để bà con có thể xây dựng nhà vệ sinh, gồm 27 bộ bồn cầu đơn, 4 cabin nhà vệ sinh đơn, 208 thùng gạch men, 50 áo bảo hộ lao động, gạch xây, xi măng... tổng trị giá tài trợ trên 300 triệu đồng. Dịp này, Hội Đồng đội Trung ương cũng đã tặng 2 tủ sách Kim Đồng, trị giá 100 triệu đồng cho thiếu nhi xã Vĩnh Hải.

- Phước Diêm là một trong 3 xã biên của huyện Thuận Nam, với tổng số dân 2.806 hộ/11.641 nhân khẩu. Đa số người dân sinh sống dựa vào biển. Quán triệt nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Diêm thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Nhiều chương trình như: “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”... được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đối với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an

ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” địa phương đã thành lập, duy trì và củng cố 14 tổ đoàn kết khai thác trên biển, với 63 phương tiện tàu cá, tập hợp 599 thuyền viên tham gia và 7 tổ tự quản an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển với 32 thành viên.

3. Kinh tế, phát triển

- Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, mặc dù triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của toàn ngành đã tham mưu cũng như triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra: giải quyết việc làm 18.730 lượt người, tăng 66,7% so cùng kỳ và vượt 17,1% KH, xuất khẩu lao động đạt 102,7% kế hoạch (154 lao động đi xuất khẩu), tăng 5,5 lần so với cùng kỳ; tuyển mới đào tạo nghề đạt 120%, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 64,93% (Kế hoạch 64-65%), trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27,86% (kế hoạch 27-28%); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,93%, giảm 1,86% (kế hoạch từ 1,5-2%), riêng huyện Bắc Ái giảm 5,82%; tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, không để sai sót xảy ra; an sinh xã hội được bảo đảm, với các hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo “không để ai bị bỏ lại phía sau”...

- Để hiện đại hóa tàu cá, đảm bảo hiệu quả khai thác hoạt động bền vững, đồng thời phù hợp với yêu cầu khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh đặt mục tiêu trong năm 2023, 100% tàu cá xa bờ được lắp đặt và liên tục duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) khi hoạt động trên biển; 100% tàu cập bến được giám sát sản lượng, thành phần loài hải sản bốc dỡ qua cảng...Theo thống kê mới nhất của Sở NN&PTNT, toàn tỉnh có 170 tổ, đội liên kết khai thác hải sản với 1.018 tàu cá tham gia, hoạt động hiệu quả trong cả khai thác và hậu cần nghề cá. Số tàu cá khai thác tại vùng biển khơi tham gia vào các tổ khai thác chiếm gần 90%, số còn lại khai thác tại vùng lộng và tham gia hoạt động hậu cần trên biển.

- Ninh Phước là huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, với hơn 23.000 ha đất canh tác, trong đó diện tích lúa trên 15.000 ha, nên giá trị sản xuất nông nghiệp đóng vai trò rất lớn trong cơ cấu kinh tế của huyện. Để khai thác tiềm năng và lợi thế, tạo động lực phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, những năm qua, thực hiện Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, huyện Ninh Phước đã tập trung rà soát cụ thể từng vùng, thổ nhưỡng, nguồn nước, loại cây trồng và nhu cầu người dân để triển khai hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện còn hỗ trợ nhân rộng mô hình tưới nước tiết kiệm, với diện tích 23,5 ha cho cây bưởi, táo, rau màu ở xã Phước Thái, Phước Thuận và Phước Hải; hỗ trợ chuyển đổi cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị cao

nư: Nho, táo và cây trồng cạn, với diện tích 8,67 ha; triển khai hồ vật tư triển khai mô hình cánh đồng lớn sản xuất măng tây xanh 1,65 ha

II. BÁO TRUNG ƯƠNG VÀ NGOÀI TỈNH

1. Kinh tế phát triển

- **Báo Chính phủ ngày 28/02: Nỗ lực giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận.** Tỉnh Ninh Thuận được mệnh danh là “thủ phủ” của nguồn năng lượng tái tạo (NLTT), những năm qua, tốc độ phát triển nhanh của nguồn NLTT tại địa phương này đã gây áp lực rất lớn đối với việc vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện truyền tải tại đây. Trong đó, chỉ tính riêng tại tỉnh Ninh Thuận đã chiếm 18/57 nhà máy NLTT trong toàn khu vực. Trong số này có tới 14 nhà máy điện mặt trời và 4 nhà máy điện gió với tổng công suất 1900 MW. Theo báo cáo truyền tải điện Ninh Thuận, trong năm 2022, sản lượng điện truyền tải của đơn vị này đạt 5,46 tỷ kWh, trong đó sản lượng giải tỏa công suất từ các nhà máy NLTT đấu nối trực tiếp lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chiếm hơn 2,1 tỷ kWh.

- **VTV.vn ngày 28/02: Giá muối cao kỷ lục, diêm dân phấn khởi.** Thời điểm này, diêm dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận rất phấn khởi, bởi giá muối tăng cao gấp đôi cùng kỳ năm trước. Theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại cánh đồng muối xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, không khí thu hoạch muối những ngày này rất nhộn nhịp. Giữa cái nắng chói chang nhưng gương mặt diêm dân đều tươi vui phấn khởi. Hiện nay, diêm dân thu hoạch đến đâu được thương lái mua ngay tại ruộng. Muối nền đất được mua với giá từ 2 - 2,2 triệu đồng/tấn. Riêng muối trái bạt có giá cao hơn, dao động từ 2,2 - 2,8 triệu đồng/tấn. Trung bình mỗi tháng diêm dân thu hoạch từ 3 - 4 đợt với năng suất từ 1 - 1,5 tấn/sào. Với giá muối cao như hiện nay, sau 7 ngày thì 1 ha muối cho thu nhập khoảng 20 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Tranh thủ thời gian nắng, gió, diêm dân thu hoạch nhanh nhất để tái sản xuất.

- **Báo Giao thông ngày 28/02: Đẩy nhanh thi công đường nối cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ra cảng biển Cà Ná.** Dự án đường nối cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo kết nối QL1 ra cảng biển Cà Ná đang thiếu đất đắp, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công. Ngày 28/2, thông tin từ Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận (Ban QLDA) cho biết, sau gần 3 tháng khởi công dự án đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với QL1 và Cảng biển Cà Ná tiến độ bị ảnh hưởng do thiếu đất đắp và chưa bàn giao xong mặt bằng thi công. Theo Ban QLDA đề hoàn thành dự án trong năm 2023, chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc các nhà thầu, đơn vị tư vấn, khẩn trương thi công công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Về công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1, đến nay, UBND huyện Thuận Nam đã ban hành quyết định thu hồi, bồi thường, hỗ trợ được 67/97 hộ và 3 tổ chức. Trong đó, 60/67 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

- **Báo Người lao động, Tạp chí Giao thông Vận tải ngày 28/02: Doanh nghiệp cam kết tăng tốc bù tiến độ dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.** Ngày 27-2, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã đến kiểm tra

hiện trường Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án 85 báo cáo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá về tổng thể, dự án cơ bản đảm bảo tiến độ chung, tuy nhiên một số phân đoạn, hạng mục thi công chưa theo kịp tiến độ, Bộ trưởng yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu nhanh chóng huy động thêm nhân sự, máy móc thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. "Các nhà đầu tư, nhà thầu tích cực cầu thị, đẩy nhanh thi công để đáp ứng được tiến độ theo hợp đồng BOT đã ký, không để một vài điểm làm ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành của dự án"- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu.

- **Thông tấn xã Việt Nam ngày 27/02: Hướng tới trở thành vùng trọng điểm du lịch của tỉnh.** Ninh Thuận có bờ biển dài 105 km, môi trường nước biển trong sạch, độ mặn cao và ổn định quanh năm rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi biển. Khai thác lợi thế này, tỉnh đang tập trung phát triển các mô hình nuôi cá biển, tôm hùm, các loài nhuyễn thể cho giá trị kinh tế cao, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho cư dân ven biển, giảm áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản ven bờ, bảo vệ môi trường sinh thái. Từ hiệu quả kinh tế mang lại, mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương ở Đàm Nại đang được các hộ nhân rộng, hiện tại có khoảng 145 hộ đang nuôi trên 840 bè hàu thả dây. Nuôi hàu, sau khi cạy tách ruột, người nuôi còn có thể tận dụng vỏ hàu bán cho các cơ sở làm giá thể cấy hàu giống, nuôi hàu bằng giá thể vỏ hàu an toàn, thân thiện với môi trường nước.

- **Báo điện tử Đại biểu Nhân dân ngày 27/02: Hướng tới trở thành vùng trọng điểm du lịch của tỉnh.** Năm 2023 này, huyện Thuận Bắc tập trung phát triển các ngành dịch vụ tạo giá trị gia tăng cao, còn nhiều tiềm năng và điều kiện phát triển dựa trên lợi thế như: Du lịch biển, du lịch sinh thái, thương mại... gắn với nâng cao chất lượng, phát triển loại hình dịch vụ mới, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, lấy Khu du lịch Bình Tiên làm điểm nhấn. Cụ thể trong năm 2023, tiếp tục đồng hành với nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ dự án Khu du lịch Bình Tiên và triển khai đề án phát triển du lịch cộng đồng xã Phước Chiến. Tận dụng lợi thế của địa hình, địa vật để phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch khám phá, tại các khu vực suối Tiên, suối Kiên Kiên, Ba Hồ. Tiếp tục hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án đã cấp phép đầu tư, kêu gọi đầu tư các địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch tại các xã Công Hải, Lợi Hải, Phước Chiến. Xúc tiến kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào các điểm du lịch trên địa bàn như: suối Tiên, suối Kiên Kiên, Ba Hồ...

- **Kinh tế Sài Gòn online ngày 27/02: Các địa phương đề xuất quy hoạch thêm 12 sân bay.** Bộ Giao thông Vận tải vừa xây dựng dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050. Trong quá trình lập quy hoạch, nhiều địa phương đề xuất bổ sung cảng hàng không trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, phát triển du lịch, an ninh quốc phòng. Theo TTXVN, sân bay Thành Sơn là sân bay quân sự cấp 1, nằm ở thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận và sân bay Biên Hòa nằm tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được đưa vào quy hoạch. Với định hướng đến năm 2030, sản lượng khách du lịch đến tỉnh Ninh Thuận đạt khoảng 6 triệu, có tiềm năng phát triển vận tải hàng

không nên Bộ Giao thông Vận tải đánh giá sân bay Thành Sơn khả thi về thiết kế phương thức bay. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần phải điều chỉnh tổ chức vùng trời của 3 sân bay trong vùng là Thành Sơn, Cam Ranh và Liên Khương để bảo đảm phân cách, an toàn bay.

- **Truyền hình thông tấn, Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh ngày 26/02: Diêm dân Ninh Thuận phấn khởi vì muối được mùa, được giá.** Tại Ninh Thuận, hiện giá muối đang được các thương lái, công ty thu mua tại ruộng với giá dao động từ 2 đến 2,7 triệu đồng/tấn tùy theo chất lượng. Đầu năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, sản xuất muối đạt năng suất lại bán được với giá cao giúp bà con diêm dân rất phấn khởi.

- **Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam, Truyền hình thông tấn, Quân đội Nhân dân, Báo Dân Việt ngày 24/02: Ninh Thuận cần thực hiện tốt hơn nữa Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.** Ngày 23/2, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến Ninh Thuận dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) có vai trò rất quan trọng trong thực hiện chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Do đó, tỉnh Ninh Thuận cần có tư duy mới trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và vấn đề này cần phải thực hiện một cách nghiêm túc, xuyên suốt, nhất là vấn đề an ninh biên giới, an ninh mạng, an ninh con người, an ninh và bảo vệ biển, đảo.

- **Thông tấn xã Việt Nam, Báo Lạng Sơn ngày 24/02: Hướng đi mới trồng tre tứ quý tại Ninh Sơn, Ninh Thuận.** Ông Đoàn Nhật Vương, Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn cho biết, mô hình trồng tre tứ quý của ông Nguyễn Minh Trân là một trong những mô hình mới được triển khai tại địa phương. Một số bà con nông dân trên địa bàn đã đến học tập kinh nghiệm, mua cây giống về trồng, mở ra hướng đi mới có nhiều triển vọng đối với người dân trong xã. Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với chủ cơ sở tiếp tục theo dõi, hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăm sóc, nghiên cứu triển khai nhân rộng mô hình trồng cây tre tứ quý ở những khu vực đất đai thích hợp. Hiện nay, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, xây dựng vườn tre tứ quý thành điểm đến dã ngoại miễn phí, ông Nguyễn Minh Trân cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, liên kết mở rộng mô hình trồng cây tre tứ quý với các hộ nông dân. Hiện, măng tre tứ quý có thị trường tiêu thụ khá ổn định, ngoài bán măng tươi có thể làm măng chua, măng khô, chế biến thành nhiều món ăn ngon.

- **Báo Nhân dân ngày 24/02: Diêm dân Ninh Thuận thu lãi từ giá muối tăng cao.** Tỉnh Ninh Thuận có 2.400ha muối công nghiệp và 630ha muối sản xuất trên nền đất của ruộng. Hằng năm, Ninh Thuận cung cấp cho thị trường với sản lượng chiếm 50% tổng lượng muối cả nước. Hiện nay, giá muối từ 2-2,7 triệu đồng/tấn, cao gấp đôi so với những năm trước, nên diêm dân rất phấn khởi. Những ngày này, không khí hàng trăm diêm dân ra quân thu hoạch muối tại

những cánh đồng của diêm dân ở các xã Tri Hải, Nhơn Hải, Phương Hải,... huyện Ninh Hải rất nhộn nhịp. Giá muối năm nay tăng gấp đôi so với năm trước, nên diêm dân tỉnh Ninh Thuận rất vui vì có mức thu nhập khá. Hiện, thương lái thu mua tại ruộng muối nền đất (gọi là ruộng muối truyền thống, hình thức sản xuất là diêm dân bơm hút nước biển vào gang để muối kết tinh ngay trên nền đất của ruộng) với giá từ 2-2,5 triệu đồng/tấn.

- **VOV.vn ngày 23/02: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Xây dựng vững chắc thể trận lòng dân.** Ngày 23/2, Tỉnh uỷ Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả đạt được trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Những kết quả đạt được nêu trên là phần khởi, nhưng cũng cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn lại, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, vẫn còn những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, kinh tế của tỉnh tuy phát triển nhanh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh có nơi chưa quan tâm đúng mức; khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới.

- **VTV1 ngày 23/02: Bản tin Thời sự 19h ngày 22-02-2023. Người Chăm canh tác trên cánh đồng mẫu lớn.** Không còn phải nhận gạo cứu đói, không bỏ hoang đất sản xuất ở nơi mà được xem là khô hạn nhất cả nước. Đồng bào Chăm ở tỉnh Ninh Thuận đang là chủ nhân của cánh đồng lớn. Từ bỏ lối sản xuất manh mún nhỏ lẻ, bà con đang tiếp cận với phương thức sản xuất hiện đại, hướng tới xuất khẩu. cánh đồng lúa rộng hơn 500ha của làng Chăm Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, hơn 50% diện tích trồng lúa ở đây được sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn. Cả cánh đồng xuống cùng một loại giống, vật tư, phân bón, giống do HTX ứng trước, quá trình canh tác đều cơ giới hóa, bà con vừa giảm được chi phí sản xuất, vừa nâng cao được năng suất, sản phẩm sau thu hoạch được HTX bao tiêu với giá ổn định. Với chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất với liên kết sản xuất, hiện tại tỉnh Ninh Thuận đã có 35 cánh đồng mẫu lớn, với tổng diện tích hơn 4.700ha. Hơn một nửa trong số đó được triển khai ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn gắn với tiêu thụ sản phẩm, áp dụng KHKT cơ giới hóa đã giúp đồng bào Chăm Ninh Thuận dần thoát khỏi những bất lợi về thời tiết, giảm chi phí đầu tư và nâng cao thu nhập. (đính kèm phóng sự theo đường link: <https://vtv.vn/video/thoi-su-19h-vtv1-22-02-2023-605965.htm>)

- **Báo Dân Việt ngày 23/02: Muối Ninh Thuận tăng giá tốt nhất trong vòng hơn 10 năm qua, nông dân chịu vất vả mà phần chần.** Ngày 22/2, có mặt tại cánh đồng muối đang kết tinh trắng xóa ở xã Nhơn Hải (huyện Ninh Hải), PV Dân Việt ghi nhận cảnh diêm dân khí thế ra đồng thu hoạch muối. Theo lời bà con diêm dân, hiện giá muối nền đất của ở đây được thương lái thu mua tại ruộng

từ 2 – 2,5 triệu đồng/tấn. Riêng muối trái bặt có giá cao hơn, dao động từ 2,2 – 2,7 triệu đồng/tấn. Trung bình mỗi tháng diêm dân thu hoạch từ 3-4 đợt muối và với giá muối cao như hiện nay, nhiều gia đình diêm dân đã vui mừng vì có lãi hơn những năm trước. Đang tát bặt cào muối trên đồng, diêm dân Nguyễn Văn Tín ở thôn Khánh Phước, xã Nhơn Hải (huyện Ninh Hải) cho biết, giá muối năm nay tăng cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước nên diêm dân ai nấy đều phấn khởi.

- **Báo Đầu tư online, Cafeland.vn ngày 23/02: Dạng dở loạt dự án du lịch trọng điểm tại Ninh Thuận.** Các dự án được “điểm danh” gồm: Dự án Resort spa nhỏ - trang trại trồng nho - nhà máy rượu nho của Công ty cổ phần Smart Asgard Việt Nam; Dự án Khu du lịch khách sạn và giải trí phức hợp Khánh Hải của Công ty TNHH Thanh Tâm Resort; Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ của Công ty Hòn Đỏ; Dự án Khu resort nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế 5 sao kết hợp với tuyến phố thương mại ẩm thực của Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Ninh Thuận; Dự án Khu du lịch Mũi Dinh EcoPark của Công ty cổ phần Mũi Dinh EcoPark và Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Aminia - Ninh Chữ. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, 6 dự án trên đều chậm tiến độ, trong đó có những dự án tỉnh đã gia hạn, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực sự quyết tâm triển khai, dẫn đến tiến độ không đạt, thậm chí buộc các cơ quan chuyên môn của tỉnh phải tiến hành thanh tra.

- **Báo Tiền phong, Báo Đầu tư online ngày 23/02: Kiến nghị khai thác lưỡng dụng 2 sân bay quân sự Biên Hòa, Thành Sơn.** Bộ Giao thông vận tải cho biết, Bộ Quốc phòng xác nhận sân bay quân sự Biên Hòa (Đồng Nai) và sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận) đủ điều kiện khai thác lưỡng dụng. Từ đó, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ đưa vào quy hoạch sân bay giai đoạn tới. Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có báo cáo gửi Tổ công tác của Chính phủ về nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng khai thác hàng không dân dụng tại một số sân bay quân sự và xã hội hoá đầu tư sân bay. Liên quan tới khả năng khai thác dân dụng tại 2 sân bay quân sự là Biên Hoà và Thành Sơn, trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT kiến nghị Tổ công tác xem xét, báo cáo Thủ tướng đưa 2 sân bay này vào quy hoạch cảng hàng không, sân bay. Bộ GTVT dẫn ý kiến của Bộ Quốc phòng cho rằng, sân bay Biên Hòa và Thành Sơn đủ điều kiện khai thác lưỡng dụng.

- **Thông tấn xã Việt Nam ngày 23/02: Đồng loạt thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp.** Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), trong thời gian cao điểm kể từ đầu tháng 1/2023 đến hết tháng 3/2023, ngư dân các địa phương có biển phải chấm dứt hành vi khai thác bất hợp pháp, không theo quy định. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận cũng ráo riết tuyên truyền để ngư dân nắm rõ và hiểu sâu về các quy định chống khai thác bất hợp pháp, tạo sự an toàn trong hoạt động nghề nghiệp trên biển. Ông Đặng Văn Tín, Chi cục trưởng Chi cục thủy sản tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong thời gian cao điểm chống khai thác bất hợp pháp, tỉnh Ninh Thuận tổ

chức 10 lớp tập huấn tuyên truyền Luật thủy sản và nâng cao ý thức kỉ luật khi khai thác cá ở vùng biển khơi với khoảng 600 ngư dân.

- **Đầu tư Online, Tạp chí Giao thông vận tải, Báo Công thương, Vietnamnet.net, Vietnamplus.vn, Mekongasean.vn, Người lao động, Báo Thanh niên, Dân Việt, Tạp chí Biển Việt Nam ngày 22/02: Chính thức đề xuất bổ sung Cảng hàng không Thành Sơn - Ninh Thuận vào quy hoạch.** Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ký công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch cảng hàng không Thành Sơn trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị người đứng đầu Chính phủ quan tâm, sớm chấp thuận bổ sung quy hoạch cảng hàng không Thành Sơn trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm sớm đưa Sân bay vào khai thác, tạo động lực giúp tỉnh này hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

- **Tạp chí Việt Nam hội nhập ngày 21/02: Ninh Thuận: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong chuyển đổi số năm 2023.** Ngày 20/2, Ban Điều hành chuyển đổi số (BDH CDS) tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 3609 ngày 18/8/2022 của BDH CDS; góp ý hoàn chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện CDS năm 2023. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức triển khai thực hiện tốt CDS sẽ góp phần thực hiện nhanh nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Để chỉ số CDS của tỉnh trong năm 2023 đạt mức khá đòi hỏi cần tập trung hoàn thiện hạ tầng số, nhất là các cơ sở dữ liệu dùng chung tạo nền tảng phát triển chính quyền số. Vì vậy, từng sở, ngành, địa phương, đơn vị phải nỗ lực hiện CDS của ngành mình, đơn vị mình đạt mức khá. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương cần khẩn trương phát động phong trào thi đua CDS gắn với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về những cách làm hay nhằm tạo sức lan toả, nâng cao nhận thức về CDS.

- **Báo Thanh niên ngày 22/02: Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc với BHXH tỉnh Ninh Thuận.** Ngày 14.2, Đoàn công tác BHXH Việt Nam do ông Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm trưởng đoàn, làm việc với BHXH tỉnh Ninh Thuận về tình hình, kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo với Đoàn công tác, ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong năm 2022, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả nổi bật của đơn vị là hoàn thành các chỉ tiêu thu, giảm nợ đọng, phát triển người tham gia BHXH, BHYT; hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm VssID đến người lao động và nhân dân, đồng bộ dữ liệu BHXH với dữ liệu quốc gia về dân cư; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ đọng.

- **Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, Báo Công thương ngày 22/02: Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả phức tạp trên tất cả các tuyến.** Sáng 22/2 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, chủ trì hội nghị. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến. Trên các vùng biển, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm như ma túy, vật liệu nổ, thuốc lá điếu, vận chuyển trái phép các loại hàng hóa như xăng, dầu, than, khoáng sản, hàng điện tử, điện lạnh, thực phẩm, hàng đông lạnh... diễn biến phức tạp trên các vùng biển: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang.

- **Vnbusiness.vn ngày 21/02: Mở rộng vùng nguyên liệu chế biến nông sản để cùng hái ‘quả ngọt’.** Thị trường nguyên liệu nông sản thực phẩm ở Việt Nam đang phát triển liên tục, có nhu cầu cao, mang đến cơ hội lớn cho các doanh nghiệp. Điều quan trọng là cần có bước đi căn cơ, tự chủ, làm lớn vùng nguyên liệu theo chuỗi giá trị, gắn chặt liên kết của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp để cùng nhau hái “quả ngọt”. Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc CTCP Cánh Đồng Việt (VietFarm - chuyên sản xuất và cung cấp nguyên liệu, sản phẩm chế biến từ cây nha đam cho nhiều công ty lớn trên cả nước và xuất khẩu đi 20 quốc gia trên thế giới), cho biết trong hoạt động xuất khẩu và tiêu thụ nội địa của công ty hiện đã đầy ắp đơn hàng cho cả năm 2023 này. Tuy vậy, công ty đang gặp khó về vấn đề nguyên liệu và đang tính đến việc đẩy mạnh liên kết với nông dân và hợp tác xã (HTX) nhằm mở rộng vùng nguyên liệu mới để phục vụ chế biến tươi.

- **Sài Gòn giải phóng ngày 21/02: Tìm hướng ra bền vững cho nông sản.** So với cam, dưa thì cây nha đam mới có mặt trên “bản đồ” tiêu dùng của người Việt khoảng 10 năm nay. Nhờ được liên kết sản xuất theo chuỗi mà hiện nay, nha đam đã trở thành một trong 12 sản phẩm đặc thù tại tỉnh Ninh Thuận, đưa Ninh Thuận trở thành vùng nguyên liệu nha đam lớn nhất cả nước. Hơn 10 năm trong nghề trồng nha đam, chưa lần nào bà Trương Thị Phương (phường Văn Hải, TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) phải nhờ “giải cứu” vì luôn có doanh nghiệp bao tiêu, đó là Công ty GC Food. Theo tinh thần hợp tác, Công ty GC Food hướng dẫn cách trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế và bao tiêu đầu ra; còn nông hộ tôn trọng thỏa thuận, đảm bảo cung cấp đủ sản lượng như đã ký kết. Chính nhờ có vùng nguyên liệu ổn định, nhà máy chế biến nha đam của Công ty GC Food luôn chạy hết công suất 35.000 tấn/năm, bán trực tiếp ra thị trường và cung cấp nguyên liệu cho nhiều công ty sản xuất hóa mỹ phẩm, xuất khẩu tinh chất nha đam đi 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ...

- **Vneconomy.vn ngày 21/02: Ninh Thuận quy định điều kiện để tách thành dự án độc lập.** Thông tin từ tỉnh Ninh Thuận cho biết, việc tách dự án độc lập trên địa bàn tỉnh ngoài một số quy định tại Điều 8 và Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 còn phải đáp ứng một số điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện

tích đất để tách khu đất thực hiện dự án đầu tư thành dự án độc lập. Bao gồm: khu đất tách dự án độc lập phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt; phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch nông thôn mới hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (nếu có) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- **Truyền hình thông tấn, Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh ngày 21/02: Nhiều vườn táo ở Ninh Thuận bị “bão bụi” tấn công.** Tình trạng xe tải của các nhà thầu chở đất, cát thi công tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận chạy liên tục khiến bụi bay mù trời đang làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt cũng như gây thiệt hại về năng suất các loại cây trồng, đặc biệt là cây táo của người dân địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn – Vnews.

- **Đầu tư online ngày 21/02: 9 tỉnh miền Trung có hơn 10.000 MW điện tái tạo, cao điểm chỉ dùng 1.400 MW.** Trong thời gian tới để cải thiện việc giải tỏa công suất cũng như nâng cao khả năng truyền tải, A0 sẽ phối hợp với PTC3 lựa chọn các nguồn điện hợp lý nhất, đồng thời đề nghị các nhà máy điện năng lượng tái tạo cân hiệu và phối hợp chặt chẽ trong kế hoạch điều độ phát điện. Từ thực tế vận hành nhà máy năng lượng tái tạo năm 2022, ông Kiều Minh An, Phó ban Xây dựng, Công ty cổ phần Tập đoàn Năng lượng Tái tạo BIM (Ninh Thuận) cho biết, năm 2022 các nhà máy năng lượng tái tạo chịu tác động bởi hình thái thời tiết La Nina nên nguồn thủy điện liên tục phát đủ công suất, dịp cuối năm lượng gió cao cũng ảnh hưởng đến công suất và sản lượng của các nhà máy điện mặt trời.

2. Văn hóa, xã hội

- **VOV.vn, Báo Nhân dân, Kinh tế và Đô thị, Pháp luật TP Hồ Chí Minh ngày 28/02: Vùng 4 Hải quân hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nước ngọt cho ngư dân.** Ngày 28/2, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã chỉ đạo cho các đảo và lực lượng tàu làm nhiệm vụ trên vùng biển Trường Sa tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nước ngọt cho bà con ngư dân trên các tàu cá đang neo đậu tại các âu tàu để tránh thời tiết xấu trên biển. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, hiện có khoảng hơn 150 tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Thuận và tỉnh Ninh Thuận đã vào neo đậu tránh trú tại âu tàu đảo Đá Lát, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

- **Báo Nhân dân ngày 28/02: Ninh Thuận tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.** Ngày 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; khen thưởng các tập thể đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018-2022).

- **Kênh truyền hình Thông tấn xã Việt Nam ngày 28/02: Ninh Thuận tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.** Sáng 28/2/2023, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đồng thời khen thưởng cho các

tập thể đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018 - 2022)

- **Thanh niên ngày 28/02: Ninh Thuận: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp sở và thành phố.** Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã trao các quyết định bổ nhiệm, điều động đối với nhiều cán bộ cấp sở và UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Sáng 28.2, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã trao các quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Phòng kế hoạch - tài chính, kiêm Kế toán Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình. Điều động, bổ nhiệm bà Lê Thái Trường Thi, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận; ông Nguyễn Quang Hồng Văn, Trưởng Phòng tổ chức - cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Thuận giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nội vụ. Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Hoài Nam, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

- **Sức khỏe & Đời sống ngày 28/02: Cần đề phòng nạn tham nhũng đất đai nhân danh xây sân bay.** Quá trình lập quy hoạch, nhiều địa phương đề xuất bổ sung cảng hàng không trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, phát triển du lịch, an ninh quốc phòng. Cuối năm 2022, Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị tư vấn đã rà soát, làm việc với các địa phương, nêu kết quả nghiên cứu và đánh giá về khả năng quy hoạch sân bay, nhu cầu vận tải của địa phương. Hai sân bay được Bộ đề xuất đưa vào quy hoạch là Thành Sơn và Biên Hòa. Thành Sơn là sân bay quân sự cấp 1, nằm ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Với định hướng đến năm 2030, sản lượng khách du lịch đến tỉnh Ninh Thuận đạt khoảng 6 triệu, khu vực này có tiềm năng phát triển vận tải hàng không. Sân bay Biên Hòa nằm tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực có cơ sở hạ tầng phát triển và thuộc vùng kinh tế năng động nhất Việt Nam nên nhu cầu vận tải hàng không rất lớn.

- **Báo Công an Nhân dân ngày 28/02: Gặp Thượng úy Công an 20 lần hiến máu cứu người.** Vóc dáng khỏe mạnh, phong cách nhanh nhẹn, nhưng luôn khiêm tốn khi nói về mình, nên sau nhiều lần được đồng đội thuyết phục, Thượng úy Trịnh Đình Thiện, cán bộ Đội Hồ sơ nghiệp vụ an ninh của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận mới kể cho chúng tôi nghe hành trình hiến máu cứu người trong 10 năm qua. Thượng tá Lê Văn Sang, Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết: Những nghĩa cử cao đẹp đậm chất nhân văn của Thượng úy Thiện sau 20 lần tình nguyện hiến máu cứu người không chỉ được đồng đội và người dân cảm phục, mà còn góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ”.

- **Báo Giáo dục và Thời đại ngày 28/02: Giải pháp bảo đảm chất lượng khi sĩ số học sinh trên lớp đông.** Đây là nội dung trong câu trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư quy định số lượng học sinh tối đa trên một lớp đối với THCS, THPT không quá 40 học

sinh/lớp để đảm bảo hiệu quả khi áp dụng phương pháp dạy học mới. Cụ thể, Bộ GD&ĐT cho biết: Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, sĩ số học sinh tối đa 45 học sinh/lớp. Trong đó có yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương có giải pháp giảm sĩ số học sinh trên lớp phù hợp, nâng cao chất lượng giáo dục.

- **Báo Công an Nhân dân ngày 26/02: Học sinh Ninh Thuận hào hứng “Trải nghiệm lính cứu hỏa”.** Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Ninh Thuận ngày 26/2 cho biết, hơn 60 học sinh đến từ 12 trường trung học cơ sở trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm vừa tham gia chương trình “Trải nghiệm lính cứu hỏa” do đơn vị này phối hợp Đoàn Thanh niên TP Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức. Tại chương trình, các em học sinh đã được hướng dẫn, tìm hiểu những kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH, đó là kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, khi mắc kẹt trên xe ô tô, khi bị đuối nước, thao tác xử lý khi phát hiện đám cháy, kiến thức về bình chữa cháy... Trong phần trải nghiệm thực tế, các em học sinh được tham gia 3 hoạt động, gồm: tìm kiếm, cứu nạn trong môi trường khói khí độc; chữa cháy; di chuyển bằng xe cứu hỏa...

- **Báo Đại đoàn kết ngày 26/02: Nhà dân bị sóng đánh hư hỏng nghiêm trọng, chính quyền đề xuất xây đê biển.** Ngày 26/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023 tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận). Tham dự có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng ủy, UBND, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và Nhân dân xã biển Phước Diêm, đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, vùng biển, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

- **Báo Thanh niên, Báo Dân việt ngày 26/02: Ninh Thuận: Rủ nhau đi lượm trái me, 2 bé trai rơi xuống hồ, đuối nước tử vong.** Trước đó, vào chiều 26.2, bé Q. và K. rủ nhau ra khu vực vườn (khuôn viên vườn có 1 hồ nuôi cá) ở thôn Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn để nhặt trái me. Đến chiều tối không thấy 2 bé trở về nên gia đình tổ chức tìm kiếm. Khi đến bên hồ nước, người nhà phát hiện dép của 2 bé nằm trên bờ hồ liền xuống tìm kiếm thì phát hiện thi thể 2 bé. Được biết, 2 bé trai là L.T.Q (6 tuổi, ngụ thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn) và L.A.K (5 tuổi, ngụ thôn Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn) là anh em con dì ruột, gia đình thuộc diện khó khăn ở địa phương. Ngay sau khi nắm bắt sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên, các mạnh thường quân cũng đã đóng góp để hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

- **Báo Nhân dân ngày 26/02: Khi cán bộ và chiến sĩ chung sức, đồng lòng.** Đến Trung đoàn 95 (Đoàn Mang Yang, Sư đoàn 2, Quân khu 5) khi đơn

vị vừa tổ chức đón nhận và bước vào huấn luyện cho hàng trăm chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023, con em của bốn tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định, Ninh Thuận và Quảng Ngãi, qua những câu chuyện người thật, việc thật, được mắt thấy, tai nghe, tôi càng thấm thía ý nghĩa, sức mạnh của tình đồng đội sâu nặng. Năm 2023 này, cũng như mọi năm, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn Trung đoàn đã triển khai đồng bộ công tác tiếp nhận chiến sĩ mới; đồng thời tập trung sửa chữa, làm mới các loại vật chất, mô hình học cụ, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tạo ấn tượng đẹp cho các tân binh ngay từ ngày đầu vào quân ngũ.

- Báo Nhân dân ngày 25/02: Khai thác giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ. Văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ có rất nhiều di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những di sản này đáp ứng được các tiêu chí: Có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương; phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ; có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài và được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ. Trên thực tế, các giá trị văn hóa ấy thể hiện tính cộng đồng rất cao, thể hiện nét đặc thù của từng dân tộc. Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn ở Ninh Thuận được tổ chức vào mùng 1 tháng 7 (theo Chăm lịch), diễn ra trên một không gian rộng lớn, từ khắp các đền tháp, làng (palei) cho tới gia đình (mângawom). Là một bộ phận quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa của người Chăm, lễ hội Katê phản ánh những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, nghệ thuật gắn với sinh hoạt và đời sống kinh tế-văn hóa-xã hội của cộng đồng.

- Tạp chí điện tử Nông thôn Việt ngày 25/02: Trao tặng nhà vệ sinh cho các hộ dân người Raglai. Ngày 25/02/2023, tại thôn Cầu Gãy (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM, Hội đồng đội Trung Ương, Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam phối hợp UBND huyện Ninh Hải tổ chức lễ trao tặng nhà vệ sinh cho người dân đang sinh sống tại địa bàn xã Vĩnh Hải. Hiện nay tại 2 thôn Cầu Gãy và Đá Hang vẫn còn nhiều hộ gia đình người dân tộc thiểu số Raglai có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Đặc biệt, có những hộ gia đình vẫn chưa đủ điều kiện xây dựng nhà vệ sinh, dẫn đến không ít bất tiện trong đời sống thường ngày, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Về lâu dài, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và môi trường. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM đã vận động Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam và Hội đồng đội Trung Ương hỗ trợ các vật phẩm cần thiết để bà con có thể xây dựng nhà vệ sinh, gồm 27 bộ bồn cầu đơn, 4 cabin nhà vệ sinh đơn, 208 thùng gạch men, 50 áo bảo hộ lao động, gạch xây, xi măng... Tổng trị giá tài trợ là 306.040.000 đồng.

- Công an Nhân dân, Báo Dân Việt ngày 24/02: Người dân gửi thư cảm ơn Công an xã xuyên đêm truy bắt kẻ trộm xe máy. Cảm phục tinh thần và trách nhiệm của Công an xã Phước Thắng, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã ráo riết truy nã tội phạm xuyên đêm, kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản cùng tang vật xe máy, một người dân gửi thư bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc. Nguồn

tin từ Công an huyện Bác Ái (Ninh Thuận) tối 23/2 cho biết, vừa nhận được thư của chị Pinăng Thị Diên (SN 2000, trú ở thôn Chà Đung, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái), bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với CBCS Công an xã Phước Thắng vì đã kịp thời truy bắt tội phạm trộm cắp tài sản.

- **Đại đoàn kết ngày 24/02: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.** Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), ngày 24/2, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị: Sở Y tế, Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm, Thực phẩm và Thiết bị y tế tại địa phương. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng hoa chúc mừng các đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng cũng như kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong công tác đào tạo đội ngũ y bác sĩ, công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong thời gian qua, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- **Báo Nhân dân, Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh tra ngày 24/02: Nhà dân bị sóng đánh hư hỏng nghiêm trọng, chính quyền đề xuất xây đê biển.** Ngày 24-2, bà Trương Thị Thanh Vân - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Thuận cho biết qua kiểm tra tại khu vực khu phố Ninh Chữ 1, về phía biển chưa có hệ thống kè, đê biển. Các hộ dân sinh sống trong nhà ở cách mép biển khoảng 10 - 20m, có hơn 50 hộ sinh sống tiếp giáp với mặt biển. Căn cứ Luật đất đai năm 2013, Chi cục Thủy lợi tỉnh đề nghị UBND huyện Ninh Hải phối hợp với các ngành chức năng đánh giá, xác định khu vực Ninh Chữ 1 có phải là khu vực đất có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai đe dọa tính mạng con người hay không. Nếu có đề xuất giải pháp thu hồi đất khẩn cấp theo quy định tại khoản 1, điều 65, Luật đất đai 2013.

- **Du lịch và Năng lượng xanh ngày 23/02: Trải nghiệm cắm trại tại Vườn quốc gia Núi Chúa.** Vườn quốc gia Núi Chúa là khu dự trữ sinh quyển thế giới sở hữu nhiều giá trị về đa dạng sinh học, cùng vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên với hệ thống những con suối nước chảy quanh năm, những ngọn núi chập chùng, đồi cỏ xanh mướt, những bãi biển trong xanh nối tiếp nhau vô vùng hoang sơ. Rời xa những ồn ào náo nhiệt của phố thị, đến Vườn quốc gia Núi Chúa để trở về thiên nhiên đúng nghĩa khi được tận hưởng một đêm cắm trại giữa núi rừng ở độ cao 1.039m so với mực nước biển, nghe kể những câu chuyện rừng và thưởng thức đặc sản địa phương. Sự tất bật của cuộc sống, không chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi mà còn là nơi nuông chiều cảm xúc của bạn.

- **Thông tấn xã Việt Nam ngày 23/02: Sóng biển xâm thực mạnh khiến nhiều nhà dân ở Ninh Hải bị hư hỏng nặng.** Những ngày này, hàng chục hộ dân ở khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, đang sống trong cảnh bất an bởi nhiều đợt sóng dữ đánh mạnh vào bờ gây

sạt lở, nhà cửa bị hư hỏng nặng, nhiều gia đình phải sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Trương Thị Thanh Vân, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, Chi cục đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế, có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận kiến nghị các giải pháp xử lý, khắc phục. Qua khảo sát, hiện có khoảng 10 căn nhà ở khu phố Ninh Chữ 1 bị ảnh hưởng trực tiếp. Sóng biển, nước lớn cùng với thủy triều đã làm sạt lở, khiến một số căn nhà bị sập gây mất an toàn cho người và tài sản.

- **Vnexpress.net ngày 23/02: Công viên đá hoang sơ ở Ninh Thuận.** Công viên đá thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa, nằm ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Công viên thuộc hệ sinh thái rừng lùn trên núi đá, được bao bọc bởi các loại thực vật có khả năng chịu hạn trong điều kiện khí hậu quanh năm khô nóng. Anh Nguyễn Minh Hoàng, nhân viên Phòng Dịch vụ và Giáo dục Môi trường Vườn Quốc gia Núi Chúa cho biết, công viên có diện tích khoảng 3 ha, được phát hiện vào khoảng năm 2013 nhưng năm 2022 mới bắt đầu khai thác du lịch. Tại công viên, các khối đá được hình thành tự nhiên, đủ kích thước, xếp chồng lên nhau, qua hàng triệu năm bị bào mòn, tạo thành những hình thù dễ liên tưởng đến chim, cá mập, voi, khỉ, rắn, bình trà, ghé ngồi.

- **Tạp chí Lao động & xã hội ngày 23/02: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong chi trả chế độ góp phần thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội ở Ninh Thuận.** Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Tỉnh Ninh Thuận đã sớm có các chỉ đạo trong tổ chức thực hiện về chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND triển khai thực hiện thí điểm công tác công tác này tại một số xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước.

- **Báo Tuổi trẻ ngày 22/02: Tỉnh Bình Thuận phối hợp với Ninh Thuận tổ chức các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia 2023.** Chiều 21/2, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận về kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận làm Trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã trình bày dự thảo kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh” giữa 2 tỉnh. Theo đó, 2 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận sẽ cùng phối hợp tổ chức 6 hoạt động để hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023.

- **Báo An Giang ngày 22/02: Nét đẹp của nền văn hóa Chămpa.** Trong hệ thống lễ hội của người Chăm tỉnh Ninh Thuận, Kate là một trong những lễ hội đã tồn tại khá lâu đời. Lễ hội nhằm tưởng nhớ các vị nam thần như Pô Klông Garai, Pô Rômê, Pô Dam... và tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, trời đất đã phù hộ độ trì cho con người. Ngày nay, Kate không chỉ là lễ hội truyền thống đặc sắc của người Chăm tỉnh Ninh Thuận mà còn là di sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Lễ hội được điểm tô bởi những bài thánh ca, những điệu múa dân gian hòa trong nền nhạc khi trầm khi bổng của đàn Kanhi, rộn ràng với tiếng trống Ginăng – Baranung. Múa gôm Bàu Trúc thể hiện thông điệp dù trải qua bao biến cố trong cuộc sống nhưng người dân vẫn bám đất, bám làng để tạo nên một làng nghề có sản phẩm đặc thù đậm nét văn hóa Chăm, trở thành loại hình di sản văn hóa được UNESCO ghi danh.

- **Truyền hình thông tấn ngày 21/02: Du lịch Ninh Thuận và những kỳ vọng bứt phá.** Sau thời gian dài đình trệ do đại dịch, năm 2023, ngành Du lịch tỉnh Ninh Thuận kỳ vọng đạt được bứt phá mạnh mẽ, trong đó đặt mục tiêu đón 2,7 triệu du khách, đạt doanh thu 1.900 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Ninh Thuận đang nỗ lực đổi mới, đa dạng sản phẩm và tăng cường quảng bá du lịch đến những thị trường tiềm năng.

- **Du lịch và Năng lượng xanh ngày 22/02: Ninh Thuận - Xứ sở của những điều thú vị.** Thiên nhiên và con người Ninh Thuận có sức hút rất riêng trên mảnh đất hình chữ S, đang chờ du khách đến khám phá. Ít nơi nào khác tại Việt Nam mang lại cho bạn những trải nghiệm cảnh quan đa dạng như vùng đất Ninh Thuận. Chỉ trên tuyến đường tỉnh lộ ven biển 702 nối liền trung tâm Phan Rang - Tháp Chàm với vịnh Vĩnh Hy, bạn sẽ được đi qua những đồi cát mênh mông tựa sa mạc, vườn quốc gia Núi Chúa với đá và rừng cây nguyên thủy, hay bãi biển gập ghềnh đá ở Hang Rái, Mũi Dinh. Lợi thế về khí hậu và hiện tượng hải dương độc đáo này đã hình thành nhiều khu vực làm muối nổi tiếng bậc nhất cả nước như Cà Ná, Phương Cựu, Đầm Vua...

- **Báo Tuổi trẻ ngày 22/02: Hàng chục nhà dân bị sóng biển đánh hư hỏng nghiêm trọng.** Chiều 21 và sáng 22-2, Tuổi Trẻ Online đã đến khu phố Ninh Chữ 1 để ghi nhận thực tế về vấn đề trên. Tại hiện trường, nhiều người dân cho biết có khoảng 10 căn nhà bị sóng biển đánh hư hỏng phần móng tạo ra những hàm ếch rộng hơn chục mét. Một số căn nhà bị sóng đánh sập tường chỉ còn trơ phần móng nhà. Anh Nguyễn Ngọc Huy (ở khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải) nói: "Nước lớn dâng cao đập vô nhà làm hư hỏng nghiêm trọng. Ba căn nhà liền kề của ba anh em tôi cũng bị đánh hư hỏng nặng phải đi ở nhờ nhà ba mẹ". Cách nhà anh Huy khoảng 200 mét là căn nhà của gia đình anh Đỗ Tuấn Đông cũng trong tình cảnh tương tự. Căn nhà được vợ chồng anh xây dựng cách đây vài năm cũng bị sóng biển đánh hỏng phần móng nhà, để đảm bảo an toàn gia đình anh phải dùng bao cát gia cố tạm thời.

- **Báo Công an Nhân dân, Công an TP Hồ Chí Minh, Sức khỏe và Đời sống, Báo Tiền Phong, Vietnamnet.vn, Pháp luật và Xã hội, Báo pháp luật TP Hồ Chí Minh ngày 22/02: Trộm 42 iPhone ở Hà Nội mang vào**

TP.HCM, ngang qua Ninh Thuận thì bị bắt. Chiều 21/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã chuyển giao đối tượng Phạm Tuấn Vũ (SN 1994, trú ở thôn Thượng Sơn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cùng tang vật có liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trị giá tiền tỷ. Trước đó, vào lúc 18h30' chiều 17/2, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận nhận được thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đề nghị phối hợp truy bắt Phạm Tuấn Vũ đang đi xe khách trên Quốc lộ 1A trong hành trình Hà Nội – TP Hồ Chí Minh. Đối tượng này là nghi can đột nhập một cửa hàng ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (Hải Dương) trộm cắp nhiều laptop, điện ĐTDD vào giữa tháng 12/2022.

- Báo Sài gòn giải phóng ngày 21/02: Tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích, bảo vệ cán bộ làm việc vì lợi ích chung. Ngày 20-2, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23 tổ chức hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận Phạm Văn Hậu nhấn mạnh, qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 23, từ một tỉnh có xuất phát điểm nền kinh tế - xã hội thấp, đến nay, kinh tế của tỉnh Ninh Thuận đã có sự thay đổi mạnh mẽ, tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2005-2021 là 8,77%. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh không ngừng được tăng cường.

- Du lịch và Năng lượng xanh ngày 21/02: Món ăn bình dị nhưng độc đáo của đồng bào Chăm Ninh Thuận. Đặc sản của người Chăm tại Ninh Thuận là những món ăn vô cùng độc đáo. Không chỉ nhẹ nhàng với các món ăn bình dân mà còn mặn nồng với các món mắm đặc biệt và còn xanh mát với những món gỏi rau của vùng đất đầy nắng và gió này. Bao gồm những món: Cháo trắng, Cà dĩa, Canh bồi, Canh bầu cá cơm, Mắm nêm,...

- Tạp chí điện tử Người đưa tin ngày 21/02: Không được sát hạch cấp bằng lái xe nếu dữ liệu DAT “có vấn đề”. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe, Cục Đường bộ Việt Nam đã đưa ra loạt giải pháp chống gian lận và phát hiện xử lý các vi phạm. Đối với việc kiểm tra các Sở GTVT trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Bộ GTVT sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra. Trong đó, Đoàn kiểm tra số 3 do Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành kiểm tra tại các địa phương: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa - Vũng tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Tp.Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Thời gian thực hiện của 3 đoàn kiểm tra này phải xong trong tháng 4/2023.

- **Báo Khánh Hòa online ngày 21/02: Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân.** Sáng 21-2, Đoàn kiểm tra của Quân chủng Hải quân do Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân. Được biết, năm 2023, Lữ đoàn 957 được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 700 chiến sĩ mới đến từ 4 tỉnh, thành, gồm: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh.

- **Báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh, Báo Thanh niên ngày 21/02: Trộm 42 iPhone ở Hà Nội mang vào TP.HCM, ngang qua Ninh Thuận thì bị bắt.** Ngày 20-2, Công an tỉnh Ninh Thuận thông tin đã bàn giao Phạm Tuấn Vũ (29 tuổi, ngụ ở Hải Dương) cùng 42 iPhone cho Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều 17-2, sau khi tiếp nhận thông tin từ tỉnh bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đã chốt chặn và bắt giữ Vũ trên quốc lộ 1. Bước đầu, thanh niên này khai nhận khuya 14-2 đã đột nhập vào một cửa hàng điện thoại ở huyện Đông Anh lấy trộm 42 iPhone trị giá hơn 1 tỉ đồng. Sau đó, Vũ bắt xe vào TP.HCM để tiêu thụ tài sản trộm được và trốn tránh công an.

B. UBND TỈNH CHỈ ĐẠO XỬ LÝ CÁC THÔNG TIN TỪ BÁO CHÍ

- Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 620/UBND-KTTH ngày 23/02/2023 chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của báo chí liên quan tới “*Nhiều nhà dân ở Ninh Thuận bị sóng biển đánh gây hư hỏng*”.

- Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 541/UBND-TCD ngày 20/02/2023 chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp hỗ trợ công tác GPMB đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đường Văn Lâm – Sơn Hải.

C. PHẢN HỒI THÔNG TIN CỦA CÁC NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

- Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam có văn bản số 432/UBND-TH ngày 20/02/2023 về việc gửi thông tin liên quan đến dự án đường Văn Lâm – Sơn Hải.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 559/SNNPTNT-TTr ngày 24/02/2023 về việc kiểm tra, trả lời thông tin của báo Tuổi trẻ, Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, Báo Công thương phản ánh ngày 22/02/2023: “*Hàng chục nhà dân bị sóng biển đánh hư hỏng nghiêm trọng*”.

D. MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TẬP TRUNG CÁC CHỦ ĐỀ TUẦN TỚI

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc chuẩn bị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhoemj vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2023 của cấp ủy, chính quyền, địa phương trong tỉnh. Trập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chủ trương, công trình, dự án trọng điểm, đột phá của tỉnh: sân bay lưỡng dụng Thành Sơn, Trung tâm điện lực LNG Cà Ná; đường giao thông kết nối Quốc lộ 1^a và đường nối cao tốc Bắc – Nam, Dự án Môi trường bền vững thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và các dự án, công trình quan trọng khác.

3. Tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh: 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2023); 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02); 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2023) và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1913-26/3/2023); 31 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2023); 48 năm Ngày Giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2023) và Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).

4. Tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền đúng định hướng của Đảng và Nhà nước về tình hình biển, đảo gắn với phát triển kinh tế biển của địa phương. Tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam”.

5. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền phản ánh, lên án các hủ tục, tập quán lạc hậu, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương trong tỉnh./.

Nơi nhận:

- Bí thư và Phó Bí thư TT Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, địa phương;
- Các cơ quan Báo chí TW+ĐP trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: LĐ Sở, VT, TTBCXB.

GIÁM ĐỐC

Đào Xuân Kỳ